
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS 
 
Ár 2022, miðvikudaginn 23. nóvember var haldinn 407. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var haldinn í Borgartúni 14 og hófst kl. 08:28. Mættir:  Kristín 
María Thoroddsen varaformaður Hafnarfirði, Bjarni Theodór Bjarnason Garðabæ, Andri Steinn 
Hilmarsson varamaður fyrir Sigvalda Egil Lárusson Kópavogi og Magnús Örn Guðmundsson 
Seltjarnarnesi. Jafnframt: Steinþór Einarsson starfandi sviðsstjóri ÍTR, Andrés B Andreasen 
fjármálastjóri ÍTR og Anna Karen Arnarsdóttir sérfræðingur, Einar K Stefánsson verkefnastjóri, 
Magnús Árnason forstöðumaður skíðasvæðanna og Helga Björnsdóttir skrifstofustjóri 
skrifstofu sviðsstjóra ÍTR sem ritaði fundargerð.  
 

Þetta gerðist: 
 
1. Lagt fram minnisblað Einars K Stefánssonar verkefnastjóra dags. 21.11. 2022 varðandi 

afhendingu og uppgjör vegna skíðalyftna í Bláfjöllum – trúnaðarmál. 
 
Jafnframt lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra Samtaka sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu, dags. 7. nóv. 2022, varðandi greiðslur vegna nýrra skíðalyftna í 
Bláfjölum – trúnaðarmál. 
 
Einar K. Stefánsson fór yfir og kynnti minnisblöðin. 

 
- kl. 08:38 tók Sævar Birgisson Mosfellsbæ sæti á fundinum. 
- kl. 09:01 tók Þorvaldur Daníelsson sæti á fundinum. 

 
Fundi slitið kl. 09:12. 
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